

Cần Thơ: Trao Giải Búa liềm vàng cho 50 tác phẩm xuất sắc

17:28 30/10/2024

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày 30/10, Thành ủy Cần Thơ tổng kết và trao Giải Báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ III, năm 2024. Ban tổ chức trao giải cho 50 tác phẩm xuất sắc cấp thành phố gồm: 5 giải A, 10 giải B, 15 giải C, 20 giải Khuyến khích; lựa chọn 1 cá nhân và 1 mô hình tiêu biểu được phản ánh trong tác phẩm báo chí đoạt giải để tôn vinh.



Ban tổ chức trao giải A cho các tác giả Ảnh: Nhấn Nam

Theo đó, giải A được trao cho những tác phẩm: "Năng động lãnh đạo xây dựng thành phố Cần Thơ phát triển" của tác giả Thái Văn Dũng (Báo Cần Thơ); "Gốc có vững, cây mới bền (3 kỳ)" của nhóm tác giả Mỹ Tiên, Trọng Nghĩa, Như Anh, Huy Cường (Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ); "18 Xuân đoàn kết - Tết thăm tình quân dân" của nhóm tác giả Nguyễn Thị Thu Huyền, Nguyễn Trường Nghiệp, Nguyễn Văn Thắng (Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ);

“Mừng thọ mẹ Việt Nam anh hùng” của tác giả Tô Hoàng Vũ (Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật thành phố Cần Thơ) và “Thiên liêng Trường Sa (4 kỳ)” của tác giả Trương Thu Sương (Báo Cần Thơ).

Qua gần 4 tháng triển khai, Ban Tổ chức đã nhận được 237 tác phẩm của 74 tác giả và 35 nhóm tác giả dự thi ở 5 loại hình báo chí. Trong đó có 50 tác phẩm báo in, báo điện tử 26 tác phẩm, truyền hình 42 tác phẩm, phát thanh 34 tác phẩm và ảnh báo chí 85 tác phẩm. Các tác phẩm tham dự có chất lượng cao, khá đồng đều, bám sát vấn đề nóng, sự kiện nổi bật của thành phố. Đa số tác phẩm khai thác tư liệu phong phú từ thực tiễn ở cơ sở với những con người cụ thể luôn năng động, sáng tạo, hết lòng đóng góp xây dựng quê hương, đất nước. Các tác phẩm được đầu tư công phu cả về nội dung và hình thức, thể hiện tư duy nhạy bén, trí tuệ, sự nhiệt huyết, lương tâm, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, nhân dân và đội ngũ người làm báo với Đảng, đất nước, trong đó có công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của thành phố.

Các tác phẩm dự thi đã phản ánh toàn diện công cuộc xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; những kết quả nổi bật trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XIV và đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 5/8/2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Cùng với đó là những kết quả, giải pháp đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới theo Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII). Cũng có những tác phẩm đề cập đến việc khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Một số tác phẩm tạo được sự chú ý, đánh giá cao trong việc phát hiện, biểu dương những điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, những mô hình hay, hiệu quả có thể nhân rộng...

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Văn Hiếu, Trưởng Ban Tổ chức Giải đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục phối hợp chặt chẽ, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi để cơ quan báo chí và người làm báo tiếp cận nhiều mô hình mới, cách làm hay, tấm gương tiêu biểu, vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra.

Mỗi cơ quan báo chí, người làm báo cần chủ động, tích cực bám sát thực tiễn cơ sở, kịp thời phản ánh kết quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở địa phương, đơn vị. Mỗi tin, bài trên báo, nhất là về công tác xây dựng Đảng phải thể hiện tầm trí tuệ, đạo đức, thái độ đúng đắn, khách quan của người làm báo trước vấn đề đang đặt ra, góp phần xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Trần Ngọc Thiện

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/public/index.php/can-tho-trao-giai-bua-liem-vang-cho-50-tac-pham-xuat-sac>